



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กองการเจ้าหน้าที่ โทร ๐-๒๙๔๐-๖๐๓๒

ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๙๙

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗

เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กักไว้เพื่อการบริหาร ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตทุกเขต
ผู้อำนวยการกองทุกกอง และเกษตรกรุงเทพมหานคร

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในกรณีที่มีการกักวงเงินไว้เพื่อการบริหาร โดยให้ผู้บริหารวงเงินกำหนดวงเงินการเลื่อนเงินเดือน และกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กักไว้ แล้วประกาศให้ข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป ก่อนการมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน นั้น

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กักไว้เพื่อการบริหาร ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ได้เผยแพร่ประกาศดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ และ ssnet ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายวีระ ไตสงคราม)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กักไว้เพื่อการบริหาร
ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน กำหนดให้ส่วนราชการที่มีการกักวงเงินไว้เพื่อการบริหาร ให้ผู้บริหารวงเงินกำหนดวงเงินการเลื่อนเงินเดือน และกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กักไว้ แล้วประกาศให้ข้าราชการทราบเป็นการทั่วไปก่อนการมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

ในโอกาสประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดให้มีการกักวงเงินไว้เพื่อการบริหารสำหรับข้าราชการในอัตรา ๐.๑% และโควตาสำหรับลูกจ้างประจำในอัตรา ๑% เพื่อใช้เลื่อนเงินเดือนให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เสียสละ และอุทิศเวลาให้กับทางราชการ
๒. ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานพิเศษนอกเหนือจากงานในหน้าที่ความรับผิดชอบจนสำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี
๓. ได้รับมอบหมายให้ช่วยปฏิบัติงาน/โครงการตามนโยบายสำคัญๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร และ/หรือภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีผลการปฏิบัติงานที่ดี/บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้
๔. เป็นผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นประโยชน์ และสร้างชื่อเสียงให้กับกรมส่งเสริมการเกษตร

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายโอฬาร พิทักษ์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร